

SHB cấp tín dụng đến 85% giá trị xe cho doanh nghiệp mua ô tô

10:44 13/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Khách hàng doanh nghiệp vay mua ô tô từ Kim Long Motor sẽ được SHB tài trợ vốn với tỷ lệ cho vay top đầu thị trường bằng chính tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay, cùng thủ tục, hồ sơ đơn giản, tinh gọn.

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai Sản phẩm cho vay doanh nghiệp mua ô tô từ Kim Long Motor. Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu mua xe ô tô từ Kim Long Motor phục vụ mục đích kinh doanh, đưa đón cán bộ nhân viên, vận tải nội bộ... sẽ được SHB cấp tín dụng tới 85% giá trị xe cùng thủ tục vay vốn đơn giản, tinh gọn, duyệt hồ sơ nhanh chóng, tài sản bảo đảm đa dạng, thời gian cho vay lên đến 72 tháng.

Khách hàng có thể lựa chọn tài sản bảo đảm thông thường là chính tài sản hình thành từ vốn vay hoặc các tài sản khác như: bất động sản, các loại giấy tờ có giá, hoặc phương tiện vận tải khác. Với thời hạn vay vốn linh hoạt và tỷ lệ tài trợ vốn cao, doanh nghiệp có thể chủ động được nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh khác, giúp việc sở hữu xe ô tô để phục vụ kinh doanh, vận tải nội bộ... trở nên dễ dàng.



Vay mua ô tô Kim Long Motor

dành cho doanh nghiệp



Tỷ lệ cho vay
lên tới **85%** giá trị xe



Thời gian vay
lên tới **72 tháng**

Thủ tục nhanh chóng, hồ sơ đơn giản
Thế chấp bằng chính xe mua



* 6688

SHB cấp tín dụng đến 85% giá trị xe cho doanh nghiệp mua ô tô từ Kim Long Motor.

Sản phẩm áp dụng với các doanh nghiệp có thời gian hoạt động tối thiểu 3 tháng trở lên, không có các khoản nợ quá hạn tại SHB và các tổ chức tín dụng khác tính đến thời điểm vay vốn. Khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt phương án trả nợ, trả lãi hàng tháng, trả gốc hàng tháng, quý hoặc 6 tháng/lần.

Đại diện lãnh đạo SHB cho biết: “Sản phẩm cho vay doanh nghiệp mua ô tô luôn nằm trong định hướng của SHB với vai trò tiếp sức, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) trong hoạt động kinh doanh. Trong thời gian tới, với mong muốn thấu hiểu và đồng hành cùng doanh nghiệp, SHB sẽ tiếp tục xây dựng thêm các chính sách ưu đãi, đáp ứng các nhu cầu khách hàng. Cùng với việc cấp tín dụng, SHB khuyến khích doanh nghiệp sử dụng những ứng dụng Ngân hàng số của SHB như: SHB Corporate Online, SHB Corporate Mobile để thực hiện các giao dịch tài chính, quản trị dòng tiền hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian, an toàn, bảo mật”.

Với phương châm “Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm”, ngân hàng đang bước tiếp hành trình chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện, luôn đổi mới, sáng tạo, nỗ lực cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng.

SHB đặt mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng топ 1 về hiệu quả; ngân hàng số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là ngân hàng топ đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm

tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

Để biết thêm về Sản phẩm, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm CSKH 24/7: *6688 hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch SHB trên toàn quốc.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/shb-cap-tin-dung-den-85-gia-tri-xe-cho-doanh-nghiep-mua-o-to>